

CHÍNH PHỦ

NGHỊ QUYẾT của Chính phủ số 04/2000/ NQ-CP ngày 01/3/2000 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2000.

Trong hai ngày 23 và 24 tháng 2 năm 2000, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 2 năm 2000, đã thảo luận và quyết nghị các vấn đề sau đây:

1. Chính phủ đã nghe các báo cáo có liên quan đến sắp xếp và phát triển doanh nghiệp nhà nước, gồm “Đề án tiếp tục đổi mới, phát triển doanh nghiệp nhà nước” do Phó trưởng ban thường trực Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Minh Thông trình bày; “Đề án xử lý, thanh toán công nợ” do Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Sinh Hùng trình bày; “Đề án giải quyết lao động dôi dư trong quá trình sắp xếp doanh nghiệp nhà nước” do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hằng trình bày.

Chính phủ khẳng định, ở nước ta các doanh nghiệp nhà nước có vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, bảo đảm phần lớn các điều kiện cơ sở hạ tầng và dịch vụ xã hội, cung cấp những sản phẩm thiết yếu cho đời sống và sản xuất, là nguồn thu quan trọng của ngân sách nhà nước, đồng thời góp phần tích cực trong việc đảm bảo ổn định chính trị - xã hội. Tuy nhiên, hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước hiện nay chưa cao, số lượng doanh nghiệp nhiều nhưng quy mô nhỏ bé, kỹ thuật và công nghệ lạc hậu; tình trạng lực lượng lao động dôi dư và nợ quá hạn tồn đọng lớn đang là vấn đề bức xúc hiện nay. Vì vậy, cần phải tiếp tục sắp xếp lại và phát triển các doanh nghiệp nhà nước nhằm hợp lý hóa về cơ

cấu ngành nghề và khu vực, nâng cao hiệu quả hoạt động và khả năng cạnh tranh, đẩy nhanh tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Giao Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương chủ trì, cùng với Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành có liên quan, tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh đề án tổng thể về “Tiếp tục sắp xếp lại và phát triển doanh nghiệp nhà nước”, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét để trình Bộ Chính trị trong tháng 3 năm 2000. Nội dung đề án cần đánh giá đầy đủ và cụ thể về hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước; làm rõ mục tiêu, phương hướng, biện pháp và lộ trình thực hiện; đề xuất biện pháp xử lý dứt điểm vấn đề công nợ và lao động dôi dư đối với các doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt đối với các doanh nghiệp thuộc diện cổ phần hóa và giao, bán, khoán, cho thuê.

2. Chính phủ đã xem xét Tờ trình về Chương trình hành động chống tệ nạn mại dâm giai đoạn 2000 - 2005 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình; Tờ trình về Chương trình quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy giai đoạn 2000 - 2005 do Bộ Công an trình.

Phòng, chống tệ nạn mại dâm và ma túy là nhiệm vụ bức xúc và cần được tiến hành kiên quyết, đồng bộ. Với phương châm lấy phòng ngừa là chính, phải tổ chức phối hợp các lực lượng để quản lý chặt các địa bàn dân cư, tăng cường giáo dục và truyền thông về tác hại của mại dâm và ma túy; hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật nhằm ngăn ngừa và xử lý nghiêm những vi phạm; gắn việc phòng, chống tệ nạn mại dâm, ma túy với việc thực hiện các chương trình kinh tế, xã hội khác để công tác này trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các cấp, các ngành, các đoàn thể và trách nhiệm của mỗi người dân. Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành, đoàn thể xã hội

9669030

có liên quan, tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh hai dự thảo Chương trình trên, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành trong tháng 3 năm 2000.

3. Chính phủ đã nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Xuân Giá trình bày Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Chính phủ đặt mục tiêu của việc sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư nước ngoài lần này là nhằm tăng khả năng cạnh tranh, thu hút các nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam; hoàn thiện hành lang pháp lý, tháo gỡ kịp thời những khó khăn cản trở cho các doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam, tạo sự bình đẳng giữa doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp đầu tư trong nước. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh dự thảo Luật, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong tháng 3 năm 2000.

4. Chính phủ đã nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đoàn Mạnh Giao trình bày Tờ trình Chính phủ và Báo cáo tổng hợp ý kiến thành viên Chính phủ về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí Việt Nam.

Môi trường đầu tư trong ngành dầu khí ở nước ta đã và đang có những thay đổi so với những năm trước. Luật Dầu khí ban hành năm 1993 đã bộc lộ những hạn chế nhất định, cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với điều kiện mới, tạo thuận lợi và tăng tính hấp dẫn thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài để phát triển khai thác và sản xuất dầu khí ở Việt Nam. Giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh dự thảo Luật này

trình Thủ tướng Chính phủ xem xét để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong tháng 3 năm 2000.

5. Chính phủ đã nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Xuân Giá báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 năm 2000.

Tình hình kinh tế, xã hội 2 tháng đầu năm diễn biến thuận lợi và đạt kết quả tốt hơn so với cùng kỳ năm 1999. Các hoạt động phục vụ Tết Canh Thìn được tổ chức tốt với tinh thần tiết kiệm, lực lượng hàng hóa phục vụ nhân dân trong dịp Tết dồi dào, mức tiêu thụ khá, giá cả ổn định. Tuy nhiên, tình hình sản xuất trong tháng biến chuyển chưa mạnh và chưa đều, tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản còn chậm. Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương tích cực chủ động hơn tìm các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm, tăng xuất khẩu, đặc biệt tháo gỡ khó khăn đối với xuất khẩu gạo; theo dõi sát tình hình giá cả và có biện pháp ngay từ đầu năm để ngăn chặn hiện tượng giảm phát; chỉ đạo và tổ chức thực hiện kịp thời các nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp, tiếp tục rà soát các loại giấy phép và kiến nghị Chính phủ bãi bỏ những giấy phép trái với quy định của Luật Doanh nghiệp; triển khai ngay các biện pháp hỗ trợ cứu đói cho đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng lũ lụt.

Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm tổ chức hội nghị chuyên đề về xây dựng cơ bản để xác định nguyên nhân, tháo gỡ vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thực hiện vốn đầu tư; giao Bộ Công an phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các địa phương tăng cường các biện pháp kiểm tra an toàn giao thông, thực hiện nghiêm Nghị định số 36/CP đảm bảo an toàn giao thông trên cả nước./.

TM. Chính phủ

Thủ tướng

PHAN VĂN KHẢI